

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐẾN Số: 799
Ngày: 14/5/2024
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

HƯỚNG DẪN

**Về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học
đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024**

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đã tích cực, chủ động bằng các giải pháp đồng bộ, triển khai thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB), bảo đảm đúng luật, công khai, công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao, hoàn thành tương đối tốt chỉ tiêu được giao, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động và công tác chính sách.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong năm qua vẫn còn một số hạn chế như: một số cơ sở GDĐH quán triệt, triển khai các văn bản quy định về tuyển chọn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ Quốc phòng chưa chặt chẽ; công tác tham mưu của cơ quan chức năng cho lãnh đạo chưa kịp thời; việc phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn-thể chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục cho nam sinh viên về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi được tuyển chọn đi đào tạo SQDB chưa sâu kỹ nên nhận thức của một số ít nam sinh viên còn có mặt hạn chế nhất định. Một số cơ sở GDĐH chất lượng công tác tuyển chọn chưa cao, số lượng nam sinh viên có kết quả tốt nghiệp trung bình còn nhiều; số lượng sinh viên dự bị còn thấp dẫn đến không có nguồn bổ sung, thay thế khi cần thiết, vì vậy còn thiếu chỉ tiêu được giao.

Năm 2024, để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo SQDB, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tuyển chọn như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chuẩn về chính trị

Thực hiện theo đúng các quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Chương II Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ. Trong đó cần tập trung tuyển chọn nam sinh viên có lịch sử chính trị của gia đình và bản

thân rõ ràng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Tổ chức xác minh lý lịch những nam sinh viên đạt tiêu chuẩn chính trị, năng lực và sức khỏe thuộc đối tượng đào tạo SQDB. Thẩm tra xác minh lý lịch của sinh viên có thể tiến hành bằng 2 cách:

Cách 1: cử cán bộ trực tiếp đi thẩm tra xác minh lý lịch của sinh viên và có xác nhận của đảng ủy cấp xã (phường).

Cách 2: hướng dẫn nam sinh viên tự khai bản thẩm tra xác minh lý lịch theo mẫu; phân công cán bộ kiểm tra đối chiếu giữa tờ khai và lý lịch gốc của sinh viên sau đó gửi công văn của nhà trường kèm theo bản thẩm tra xác minh lý lịch sinh viên đã khai, đề nghị đảng ủy cấp xã (phường) nơi cư trú của sinh viên thẩm định và xác nhận.

Bản thẩm tra xác minh lý lịch (Mẫu 5b) tại Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ Quốc phòng về “quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội”, có ý kiến kết luận lý lịch chính trị của cấp ủy địa phương quản lý nam sinh viên, kết luận của người đi xác minh về tiêu chuẩn chính trị của sinh viên có đủ hay không đủ tiêu chuẩn đào tạo SQDB và xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cơ sở GDĐH có trụ sở làm việc.

2. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Các cơ sở GDĐH có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi nhà trường đặt trụ sở làm việc tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho sinh viên được tuyển chọn đi đào tạo SQDB tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đây là nội dung mới so với Hướng dẫn năm 2023) . Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám sức khỏe cho người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám, kiểm tra, phân loại sức khỏe.

Khi có giấy triệu tập khám, kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, các cơ sở GDĐH tổ chức cho sinh viên đi khám theo đúng quy định. Mỗi sinh viên khi tham gia khám sức khỏe được lập Phiếu khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Phiếu khám sức khỏe phải được kết luận, phân loại sức khỏe theo các quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được bàn giao cho cơ sở GDĐH để hoàn thiện hồ sơ đào tạo SQDB. Căn cứ vào kết quả khám sức khỏe và các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi đào tạo SQDB, các cơ sở GDĐH phải kết luận rõ sinh viên đủ hay không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia đào tạo SQDB.

II. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu cho lãnh đạo Bộ GDĐH chỉ đạo các cơ sở GDĐH rà soát số lượng, chất lượng, ngành học và thời gian nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2024 làm cơ sở dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn cho từng cơ sở GDĐH.

- Thống nhất với Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị (TCCT) về số lượng chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành đào tạo của từng cơ sở GDĐH. Tổng hợp danh sách đề nghị của các cơ sở GDĐH, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Bộ GDĐH ký quyết định giao chỉ tiêu.

- Tham mưu cho lãnh đạo Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết và giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo SQDB cho các cơ sở GDĐH.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDĐH xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng qui trình tuyển chọn.

- Tổng hợp danh sách đề nghị của các cơ sở GDĐH, thẩm định hồ sơ, phối hợp với Cục Cán bộ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định gọi sinh viên đi đào tạo SQDB.

- Phối hợp với Cục Cán bộ kiểm tra công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao chỉ tiêu.

- Phối hợp với Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu và Cục Cán bộ, TCCT tổ chức kiểm tra chất lượng đào tạo SQDB tại các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo SQDB năm 2024, kịp thời tổng hợp những vướng mắc phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT xem xét quyết định.

2. Các cơ sở giáo dục đại học

- Hằng năm, khi có dự báo của Bộ GDĐT về việc tuyển chọn sinh viên đi đào tạo SQDB, các cơ sở GDĐH chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát số lượng nam sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong năm, dự kiến khả năng hoàn thành chỉ tiêu được giao, báo cáo Bộ GDĐT tổng hợp.

- Khi có Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo SQDB của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cấp uỷ, người đứng đầu các cơ sở GDDH tổ chức quán triệt đến cấp uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ môn có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn. Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển chọn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, khoa, bộ môn; các tập thể và cá nhân thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn.

- Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Quốc phòng.

Các cơ sở GDDH lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thanh niên các khoa, bộ môn trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp sinh viên hiểu biết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể và sinh viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

- Chỉ đạo các khoa, bộ môn được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyển chọn sinh viên bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng ngành, chuyên ngành theo quy định.

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tuyển chọn tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia đào tạo SQDB, báo cáo lãnh đạo nhà trường; tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch; phối hợp với cơ quan quân sự địa phương nơi nhà trường có trụ sở làm việc tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên; đề xuất thành lập Hội đồng tuyển chọn do lãnh đạo nhà trường làm Chủ tịch, thành phần gồm lãnh đạo các cơ quan chức năng, các khoa, bộ môn được giao nhiệm vụ tuyển chọn sinh viên.

- Lãnh đạo các cơ sở GDDH chỉ đạo họp Hội đồng tuyển chọn xét duyệt hồ sơ của từng sinh viên, quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, công bằng, công khai. Hội đồng phải kết luận rõ đối với từng sinh viên có đủ hay không đủ tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn sức khoẻ và kết quả tốt nghiệp, không để xảy ra trường hợp khi sinh viên nhập học phải trả về do không đủ tiêu chuẩn về chính trị hoặc không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo qui định.

- Căn cứ chỉ tiêu các ngành đã được Bộ GDĐT giao, các cơ sở GDĐH xác định chỉ tiêu cụ thể đối với từng ngành, chuyên ngành cụ thể của nhà trường để tuyển chọn (cho phép các cơ sở GDĐH đề nghị thay đổi, bổ sung một số ngành gần để đáp ứng đủ số lượng chỉ tiêu được giao), có ít nhất 20% số lượng sinh viên dự bị đối với tổng số chỉ tiêu được giao để bổ sung khi cần thiết.

- Lập và báo cáo danh sách đề nghị nam sinh viên được tuyển chọn về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh để tổng hợp (*phụ lục kèm theo*).

- Khi có quyết định gọi nam sinh viên đi đào tạo SQDB của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ sở GDĐH tổ chức gặp gỡ, giao nhiệm vụ, động viên và trao quyết định đến từng sinh viên bằng các hình thức phù hợp với các hoạt động của nhà trường, bảo đảm trang trọng; tổ chức bàn giao sinh viên cho các cơ sở đào tạo của Quân đội. Hồ sơ bàn giao gồm:

+ Danh sách nam sinh viên gửi đến trường đào tạo do lãnh đạo cơ sở GDĐH ký.

+ Hồ sơ cá nhân của từng nam sinh viên gồm:

Bản sao giấy khai sinh;

Đơn tình nguyện đi đào tạo (nếu có);

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

Bản thẩm tra xác minh lý lịch;

Bản sao bằng tốt nghiệp (hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời của lãnh đạo cơ sở giáo dục) có bản sao bằng điểm kèm theo (có công chứng);

Phiếu khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo SQDB trong Quân đội theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, chất lượng rèn luyện, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc phát sinh. Tổ chức thăm hỏi, động viên sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Kết thúc khoá đào tạo, tiếp nhận sinh viên và kết quả đào tạo từ cơ sở đào tạo về trường, tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các sinh viên có thành tích trong quá trình đào tạo. Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp ưu tiên tạo điều kiện về việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đào tạo SQDB.

- Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả tổ chức tuyển chọn, đào tạo nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo SQDB, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Báo cáo kết quả tuyển chọn, đào tạo và đề xuất kiến nghị các vấn đề khó khăn, vướng mắc về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Bộ Quốc phòng qua Cục Cán bộ để tổng hợp.

3. Các cơ sở đào tạo trong Quân đội

Đề nghị các cơ sở đào tạo SQDB trong Quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở GDDH trong việc tiếp nhận, tổ chức đào tạo sinh viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình đào tạo.

Kết thúc khóa đào tạo, tổ chức bàn giao sinh viên và kết quả học tập cho các cơ sở GDDH bảo đảm chặt chẽ; hoàn thiện hồ sơ (theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 78/2020 của Chính phủ) và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bàn giao về Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi sĩ quan dự bị cư trú hoặc lao động, làm việc, không bàn giao hồ sơ cho cơ sở GDDH. Báo cáo kết quả đào tạo, đề xuất kiến nghị về Bộ Quốc phòng qua Cục Cán bộ; Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh để tổng hợp.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài quân đội có liên quan triển khai, thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDQPAN) để thống nhất giải quyết. Chi tiết liên hệ: ông Nguyễn Hoài Phi, chuyên viên Vụ GDQPAN, Bộ GDĐT, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐTDĐ 0963535466; Email: nhphi@moet.gov.vn.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- C56, C63, C85 (để p/h);
- Các trường quân sự (để t/h);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để p/h);
- Các cơ sở giáo dục đại học (để t/h);
- Lưu: VT, GDQPAN.



Phụ lục
(Mẫu báo cáo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ NGHỊ ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số:....., ngày...tháng.....năm2024 của Đảng ủy Trường Đại học.....)

TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh	Nguyên quán, trú quán	Đảng /đoàn	Ngành đào tạo	Phân loại tốt nghiệp	Sức khỏe	Họ, tên cha mẹ	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn A 05/12/2002	Thôn Kim Bài, Xã Kim An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương Số 211Trần Khắc Chân, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội	Đảng viên	Ngôn ngữ Anh	Giỏi	3	Bố: Diệc Quốc Tổng Mẹ: Võ Thị Ngọc Dung	
2.	Nguyễn Văn B 17/03/2002	Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Số 11 Tạ Quang Bửu, Phường hai bà, Quận kiến An, Thành phố Hải Phòng	Đoàn viên		Khá	3	Bố: Cao Văn Hồ Mẹ: Huỳnh Xuân Thủy	

Tổng số theo danh sách có 20 người (trong đó: Chính thức: 18 người; Dự phòng: 02 người được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

HIỆU TRƯỞNG

Phụ lục

**DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHẬN HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI
ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2024**

*Kèm theo Hướng dẫn số 50/HD-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2024
của Bộ Giáo dục và Đào tạo*

1. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)
2. Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)
3. Học viện Ngân hàng
4. Trường Đại học Tây Bắc
5. Trường Đại học Hùng Vương (Tỉnh Phú Thọ)
6. Trường Đại học Giao thông vận tải
7. Trường Đại học SPKT Hưng Yên
8. Trường Đại học SPKT Nam Định
9. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
10. Trường Đại học Khoa học (ĐH Huế)
11. Trường Đại học Vinh
12. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
13. Trường Đại học Nha Trang
14. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)
15. Trường Đại học Quy Nhơn
16. Trường Đại học Lạc Hồng
17. Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
18. Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM)
19. Trường Đại học Cần Thơ
20. Trường Đại học Đồng Tháp
21. Trường Đại học An Giang (ĐHQG TP.HCM)
22. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
23. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)
24. Trường Đại học Y Thái Bình (Bộ Y tế)
25. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bộ Y tế)
26. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Bộ Y tế)

Danh sách trên gồm 26 cơ sở giáo dục đại học./.